



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๑๕๖,๘๘๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

คุรุสภาขุนข้อเสนอสคร.ไม่จบครูได้ตัวครู

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สรุป 3 แนวทางปฏิรูปครูเสนอสคร.รักษาความสงบแห่งชาติ (กสช.) โดยขอให้ยกเว้นการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในบางสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะผู้สอนสายอาชีพศึกษาว่า ส่วนตัวเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ค่อยเหมาะสม และไม่น่าเป็นธรรมแก่วิชาชีพครูและผู้เรียนครู โดยเฉพาะการให้คนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถเข้ามาเป็นครูได้ และเมื่อสอนครบ 2 ปี ก็จะได้รับใบอนุญาตฯ โดยอัตโนมัติ เพราะนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป คนที่เข้าเรียนครูสายตรงต้องมาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ไม่มีการได้รับแบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามเท่าที่ได้คุยกับตัวแทนสภาคุณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศก็เห็นตรงกันว่าไม่ค่อยเห็นด้วย และเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนสายครูแน่นอน จึงจำเป็นต้องหารือเรื่องนี้ให้ชัดเจน โดยนัดประชุมกันในวันที่ 28 ก.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(มศว) “คุรุสภาไม่ขัดข้องที่จะเปิดช่องทางให้คนเข้าสู่วิชาชีพครู แต่ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานของวิชาชีพครูไว้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาคุรุสภาก็มีระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตฯ ชัดเจน และเป็นผู้ดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตฯ ที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุรุสภาได้พยายามปรับแนวทางการเข้าสู่วิชาชีพครู เพื่อยืดหยุ่นให้ผู้ไม่จบสายครูได้รับใบอนุญาตฯ อยู่แล้ว ดังนั้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ควรต้องให้คุรุสภารับทราบด้วย เพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก” ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าว และว่า คุรุสภาจะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวกับผู้รับผิดชอบทางการศึกษาโดยตรง พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ ซึ่งคงต้องพิจารณาร่วมกันถึงแนวทางดำเนินงานว่าจะปรับอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกคนมากที่สุด ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นก็อาจต้องนำเสนอให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย.

